

ที่ ศธ ๐๒๑๒๗/๑๕๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๑ อำเภอเมืองอ่างทอง ๑๔๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยและ SFLs ดำเนินการกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรม ปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กำหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการชำระคืนจากเงินเดือน กำหนดกติกาที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนข้าราชการต้องปฏิบัติตาม การสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินที่จะมาเป็นช่องทางตัดเงินเดือนข้าราชการ ประกอบกับนโยบายการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๑๕๕-๖

โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๔๑๕๗



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยและ SFLs ดำเนินการกำกับดูแลหน่วยงาน ต้นสังกัดที่ทำหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรม ปรับปรุงและยกระดับระบบ การตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กำหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการชำระคืน จากเงินเดือน กำหนดกติกาที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนชำระการ ต้องปฏิบัติตาม การสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินที่จะมาเป็นช่องทางตัดเงินเดือน ข้าราชการ ประกอบกับนโยบายการศึกษาของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จึงจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และขอแนะนำ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๑๑/๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕ - ๖๑๔๑๕๕ โทรสาร ๐๓๕ - ๖๑๔๑๕๗

๒. ช่องทางการติดต่อ มีดังนี้

๒.๑ ติดต่อด้วยตนเอง หนังสือ จดหมาย ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

๒.๒ ทางโทรศัพท์ ๐๓๕ - ๖๑๔๑๕๕ โทรสาร ๐๓๕ - ๖๑๔๑๕๗

๒.๓ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง <https://www.atgpeo.go.th>

๒.๔ แอปพลิเคชัน facebook “ประชาสัมพันธ์ ศธจ.อ่างทอง”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิชัย ธรรมยา)
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง